



# บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖, ๓๐๓๓๗

ที่ ศบ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ว ๖๑

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี

เรียน รองอธิการบดี (อาจารย์อภิชาติ สอนคำทอง)/รองอธิการบดี (อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์)/ที่ปรึกษาอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัญญัติ มณฑิยธรรมาสน์)/ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง)/ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.กอบलग อารีศรีสม)/ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่/ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ/ผู้อำนวยการสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย/หัวหน้างานวินัยและนิติกร/หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

ด้วยคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้พิจารณาความก้าวหน้าการดำเนินงานเรื่องเชิงนโยบายของมหาวิทยาลัยแล้ว เนื่องจากมีเรื่องเร่งด่วนที่มหาวิทยาลัยต้องดำเนินการ จึงมอบหมายภารกิจให้มีผู้รับผิดชอบดำเนินการ ดังนี้

นโยบายด้าน	มอบหมายผู้รับผิดชอบ
๑. ด้านกายภาพมหาวิทยาลัย	๑. รองอธิการบดี (อาจารย์อภิชาติ สอนคำทอง) ๒. รองอธิการบดี (อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์) ๓. ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ ๔. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ มอบให้ผู้รับผิดชอบสรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านกายภาพ เช่น สถานที่จอดรถ และเส้นทางจักรยาน และโครงการจักรยาน QR Code ในการประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกครั้ง
๒. ด้านการบริหารจัดการพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยจะใช้ประโยชน์	๑. รองอธิการบดี (อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์) ๒. รองอธิการบดี (อาจารย์อภิชาติ สอนคำทอง) ๓. ที่ปรึกษาอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัญญัติ มณฑิยธรรมาสน์) ๔. ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง) ๕. ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.กอบलग อารีศรีสม) ๕. ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ ๖. ผู้อำนวยการสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย ๗. หัวหน้างานวินัยและนิติกร ให้ตั้งคณะทำงาน และเร่งดำเนินการขับเคลื่อนเรื่องการใช้พื้นที่โดยเร็วที่สุด และนำเสนอที่ประชุมรองอธิการบดีฯ ในการประชุมครั้งต่อไป

นโยบายด้าน	มอบหมายผู้รับผิดชอบ
๓. ด้านการสื่อสารองค์กร	๑. ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.สุเขต สกุลทอง) ๒. หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ควรปรับยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ใหม่ทั้งหมด รวมถึงการปรับระบบการทำงานให้ทันเหตุการณ์ เขียนข่าวประชาสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ และควรศึกษา วิเคราะห์ และทำความเข้าใจในแต่ละเรื่องเพื่อให้เกิดการสื่อสารที่ถูกต้อง รวดเร็วและทันเหตุการณ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นางปราณี พันธุ์วุฒิ)

ผู้อำนวยการกองกลาง

เลขานุการคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีฯ